



รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร/โทรสาร ๐-๔๒๕๓-๐๘๓๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
วันจันทร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมอาคารจามจุรี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบัญญัติ บัวชุม	ประธานสภาฯ	บัญญัติ บัวชุม	
๒	นายถาวร จิตมาตย์	รองประธานสภาฯ	ถาวร จิตมาตย์	
๓	นายประสิทธิ์ชัย โคตรทุมมี	ส.อบต.หมู่ ๒	ประสิทธิ์ชัย โคตรทุมมี	
๔	นายยอด เคนกิ	ส.อบต.หมู่ ๓	ยอด เคนกิ	
๕	นายราตรี แจ็กมาก	ส.อบต. หมู่ ๔	ราตรี แจ็กมาก	
๖	นายสำราญ แสนมิตร	ส.อบต.หมู่ ๕	สำราญ แสนมิตร	
๗	นายชัยชนะ ยะไวย์	ส.อบต.หมู่ ๗	ชัยชนะ ยะไวย์	
๘	นายทองยิ้ม บัวสาย	ส.อบต.หมู่ ๘	ทองยิ้ม บัวสาย	
๙	นายคงไทย บุตรดี	ส.อบต.หมู่ ๙	คงไทย บุตรดี	
๑๐	นายเกรียงไกร คำวัน	ส.อบต.หมู่ ๑๐	เกรียงไกร คำวัน	
๑๑	นายสิมมา เมคัน	ส.อบต.หมู่ ๑๑	สิมมา เมคัน	
๑๒	นางสาวนันท์รัตน์ ราชชมภู	ส.อบต.หมู่ ๑๒	นันท์รัตน์ ราชชมภู	
๑๓	นางเครือวัลย์ ธงวาท	ส.อบต.หมู่ ๑๓	เครือวัลย์ ธงวาท	
๑๔	นายภาณุวัฒน์ เหลื่อมเภา	ส.อบต.หมู่ ๑๔	ภาณุวัฒน์ เหลื่อมเภา	
๑๕	นายชายแดน ศรีมณีรัตน์	ส.อบต.หมู่ ๑๕	ชายแดน ศรีมณีรัตน์	
๑๖	นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์	เลขานุการสภาฯ	เกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายภักดี สุขศรี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ภักดี สุขศรี	
๒	นายครสวรรค์ ฤทธิกร	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ครสวรรค์ ฤทธิกร	
๓	นายชาญเดช ถานัน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ชาญเดช ถานัน	
๔	นายเวินมา บัวชุม	เลขานุการนายกฯ	เวินมา บัวชุม	
๕	นางเทพดารา นวลตา	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เทพดารา นวลตา	
๖	นางธนภร ทิพย์วงศ์	หัวหน้าสำนักปลัด	ธนภร ทิพย์วงศ์	
๗.	นางมลินี เพ็ชรมี	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	มลินี เพ็ชรมี	
๘.	นายชาตรี ศรีเรือง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชาตรี ศรีเรือง	
๙.	นางลำซัย บัวชุม	ผช.นักพัฒนาชุมชน	ลำซัย บัวชุม	
๑๐	นายวรพจน์ สุขศรี	นักจัดการงานทั่วไป	วรพจน์ สุขศรี	

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น

ที่ประชุมพร้อมเลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ ญัตติประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภา ๑.๑ การโอนให้นายกฯ เป็นนายทะเบียนสำหรับอนุมติกลุ่มฌาปนกิจที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือ ที่จะตั้งกลุ่มใหม่และขอให้ อปท. ตรวจสอบกลุ่มฌาปนกิจในพื้นที่ให้จัดแจ้งตามกฎหมายด้วย

๑.๒ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี และทำให้ การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๖

ประธานสภา ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้รายงานการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประธาน กกค.ตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วปรากฏว่าเป็นไปตามระเบียบวาระ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเสนอต่อสภาเพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป

ประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติม รายงานหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ

มติที่ประชุม - รับรอง รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติเงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ (ต่อ)

ประธานสภา ให้เจ้าหน้าที่นำเสนอการขออนุมัติเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชนประจำปี ๒๕๖๖ ที่ทำเรื่องขอยืมเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นางลำชัย บัวชุม แจ้งเรื่องการเสนอโครงการขออนุมัติกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนทำเรื่องขอยืมเพิ่มเติม มีกลุ่มที่ส่งเงินและทำเรื่องมาอีก ๒ กลุ่มได้แก่

๑ กลุ่มทอผ้าหมู่ที่ ๑ บ้านโคกหินแฮ่ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๒ กลุ่มเกษตรกรรมหมู่ที่ ๗ บ้านนาโดนใหม่ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

โดยทั้ง ๒ กลุ่มได้ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนดังกล่าวมาพร้อมนี้แล้ว กลุ่มที่เหลือทางเราได้มีหนังสือแจ้งการชำระเงินกู้ยืมให้กับทางกลุ่มทราบแล้ว และกำลังเร่งรัดโดยด่วน

นายกฯ ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเร่งรัดการชำระเงินกู้ยืมนี้ให้ทันตามกำหนดที่เราจะอนุมัติให้ในการประชุมให้ทันในสมัยนี้

ประธานสภา ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติโครงการขออนุมัติเงินเศรษฐกิจชุมชนที่ได้เสนอเข้ามาจำนวน ๒ กลุ่ม

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบให้อนุมัติโครงการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนทั้ง ๒ โครงการเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายกฯ เรื่องการร่วมพัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนสายต่างๆระหว่างหมู่บ้านซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดถือเป็นนโยบายสำคัญ จึงขอกำหนดให้ทำโครงการออกพัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนสายต่างๆเดือนละ ๒ ครั้ง โดยกำหนดให้ครั้งแรกเป็นวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยเริ่มจากสายหน้า อบต.ก่อน

มติที่ประชุม รับทราบ

- นายกฯไทย บุตรี ส.อบต.หมู่ ๙ แจ้งเรื่องขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้บ้านนายศิริ สุขี หมู่ ๙ เพาะเกรงว่าจะล้มทับบ้าน
- เลขาฯสภาฯ ขอรื้อที่ประชุมกรณีออกปฏิบัติงานตัดต้นไม้ให้พี่น้องประชาชน เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องความรับผิดชอบหากเกิดมีเหตุหรืออุบัติเหตุแล้วเกิดความเสียหายขึ้น ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
- นายกฯ เรื่องนี้ต้องให้เจ้าของบ้านรับผิดชอบนะครับ ดังนั้นก่อนที่จะออกไปต้องตกลงเงื่อนไขให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถอนุมัติให้ไปได้
- นายวรพจน์ สุขี นักจัดการงานทั่วไป แจ้งเรื่องการตรวจสอบกรณีร้องเรียนการเพลิงปฏิภูมไม่ถูกสุขลักษณะที่ หมู่ ๑๔ โดยผู้ถูกร้องเรียนคือนายไกรฤกษ์ รุณธาตุ ยอมรับว่าแท้จริง และจะไม่ทำอีกต่อไปเนื่องจากไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบกับคนอื่น ทางคณะกรรมการได้ให้ความรู้ความเข้าใจแล้ว
- ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ ในระเบียบวาระอื่นๆ นี้ หากไม่มีผู้ใดเสนออะไรเพิ่มเติมผมในนามประธานสภาฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ ในการประชุมครั้งต่อไป จะออกเป็นหนังสือแจ้งอีกครั้งหนึ่ง สำหรับวันนี้เราได้ประชุมมาจนครบระเบียบวาระแล้ว ผมขอปิดการประชุมครับ

(ลงชื่อ) เกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ถาวร จิตมาตย์ กรรมการ
(นายถาวร จิตมาตย์)

(ลงชื่อ) ยอด เคนกิ กรรมการ
(นายยอด เคนกิ)

(ลงชื่อ) เครือวัลย์ ธงวาท กรรมการ
(นางเครือวัลย์ ธงวาท)

(ลงชื่อ) บัญญัติ บัวชุม ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายบัญญัติ บัวชุม)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่